

**THÔNG BÁO SỐ 04**  
**Về việc xuất bản Tạp chí Y Dược học Cần Thơ**  
**số Chuyên đề Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế**  
**lần thứ XXII năm 2024**

Tiếp theo Thông báo số 03 về tập huấn trực tuyến nộp hồ sơ tham dự và đăng ký và báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể (Thông báo số 1390/TB-ĐHYDCT ngày 10 tháng 6 năm 2024), Ban Tổ chức và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trân trọng gửi tới Quý đơn vị Thông báo số 04 về việc dự kiến xuất bản Tạp chí Y Dược học Cần Thơ – 01 số “Chuyên đề Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXII năm 2024”.

Tạp chí Y Dược học Cần Thơ đã được Hội đồng Giáo sư ngành Y đưa vào danh sách các tạp chí khoa học Y học được tính điểm công trình **0-0,5 điểm** cho một bài báo đăng Ngành Y và Dược. Từ tháng 12/2022 Tạp chí Y Dược học Cần Thơ là thành viên của hệ thống Crossref và từ tháng 01/2023 tạp chí thực hiện bình duyệt online kín 2 chiều và gắn chỉ số DOI cho mỗi bài báo, đảm bảo tính minh bạch, công khai và chất lượng khoa học của bài viết. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ xuất bản **12 số/năm tiếng Việt và tiếng Anh**.

Các báo cáo viên có nhu cầu đăng Tạp chí Y Dược học Cần Thơ số “Chuyên đề Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXII năm 2024” vui lòng nộp bản toàn văn (full-text) theo quy định Tạp chí tiếng Việt/Tiếng Anh (qui định đính kèm).

File gửi bài đăng tạp chí theo cú pháp: “**HNTTTQ lần XXII-TÊN TÁC GIẢ**” và gửi qua website: <https://tapchi.ctump.edu.vn>

Lệ phí đăng bài Tạp chí: 1.000.000đ/bài báo

Chuyển khoản vào tài khoản:

Tên chủ tài khoản: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Số tài khoản: 0111000115668

Ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ

Nội dung chuyên khoản: “**Họ và tên, đăng tạp chí HN TTTQ ngành y tế lần 22**”.

**Thời hạn gửi bài: trước ngày 30/9/2024**

Ban Tổ chức Hội nghị và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ lần thứ XXII trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Danh sách kèm theo;
- Bộ trưởng Đào Hồng Lan (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức (để b/c);
- TW Đoàn TNCS HCM, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Thành đoàn Cần Thơ;
- Cục K2ĐT, Vụ TCCB;
- Lưu: VT, KHCN.

**HIỆU TRƯỞNG**  
**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ**  
  
\*Nguyễn Trung Kiên

**DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN THÔNG BÁO SỐ 4**  
(Đính kèm Thông báo số: 2084/TB-ĐHYDCT ngày 28 tháng 8 năm 2024  
của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ)

STT	Tên đơn vị
1	Trường Đại học Y Hà Nội
2	Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
3	Trường Đại học Y Dược Thái Bình
4	Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam
5	Đại học Y Tế Công Cộng
6	Trường Đại học Dược Hà Nội
7	Đại học Điều dưỡng Nam Định
8	Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
9	Trường Cao đẳng Dược Trung Ương Hải Dương
10	Học viện Quân Y
11	Trường Đại học Y khoa Vinh
12	Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội
13	Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên
14	Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
15	Đại học Y Dược Huế
16	Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
17	Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
18	Đại học Quốc tế Hồng Bàng
19	Bệnh viện Bạch Mai
20	Bệnh viện Việt Đức
21	Bệnh viện Quân y 103
22	Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội
23	Bệnh viện Chợ Rẫy
24	Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
25	Bệnh viện Thống Nhất
26	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang
27	Viện Y học cổ truyền Quân đội
28	Viện Y học Biển
29	Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương
30	Bệnh viện Hùng Vương
31	Trường Đại học Khoa học Sức khỏe

<b>STT</b>	<b>Tên đơn vị</b>
32	Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
33	Bệnh Viện Quân Y 175
34	Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ
35	Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh
36	Bệnh viện E
37	Bệnh viện K
38	Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
39	Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
40	Bệnh viện Bông Quốc gia Lê Hữu Trác

## **HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI BÁO TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ**

**(Thể lệ gửi bài áp dụng cho các bài báo bắt đầu đăng từ ngày 10/3/2023 theo Quyết định số 865/QĐ-ĐHYDCT Ban hành Quy định về xuất bản Tạp chí Y Dược học Cần Thơ số định kỳ)**

Tạp chí Y Dược học Cần Thơ xuất bản được chia thành 3 chuyên mục:

- Bài báo nghiên cứu khoa học là kết quả công trình nghiên cứu khoa học có giá trị đã được triển khai nghiên cứu.
- Bài tổng quan y, sinh, dược học: phục vụ mục tiêu đào tạo liên tục trong lĩnh vực y, sinh, dược học; nhằm hệ thống hóa những kiến thức kinh điển và hiện đại.
- Thông tin cập nhật kiến thức mới về y, sinh, dược học trong nước và trên thế giới.

### **YÊU CẦU VỀ GỬI BẢN THẢO ĐĂNG TẠP CHÍ**

Các công trình nghiên cứu khoa học đăng trên Tạp chí phải là bản thảo chưa được gửi đăng hoặc công bố trên bất kỳ tạp chí quốc gia hay quốc tế khác.

Bản thảo phải đúng quy định, nội dung và hình thức trình bày của từng dạng bài báo. Những bài báo không đúng quy cách hoặc có nội dung không phù hợp hay vi phạm bản quyền sẽ bị từ chối.

Tác giả có thể sử dụng mẫu bản thảo (trên website tạp chí) của tạp chí để chuẩn bị bài viết.

Tác giả điền đầy đủ thông tin và ký tên vào Bản cam kết (trên website tạp chí) về đạo đức nghiên cứu đối với bản thảo và được gửi cùng bản thảo.

Tác giả khi nộp bản thảo gửi kèm phiếu chấp thuận đạo đức nghiên cứu được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học (IRB) phê duyệt.

Biên lai lệ phí đăng bài gửi cùng bản thảo.

Tác giả gửi bài viết trên Hệ thống gửi bài trực tuyến: <https://tapchi.ctump.edu.vn>.

### **CÁC YÊU CẦU VỀ ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI BẢN THẢO**

Bản thảo bài báo chỉ được chấp nhận khi được tác giả chịu trách nhiệm chính cam kết các nội dung sau: (a) Các nội dung của bản thảo chưa được đăng tải toàn bộ hoặc một phần ở các tạp chí khác; (b) Tất cả các tác giả đều có đóng góp một cách đáng kể vào quá trình nghiên cứu hoặc chuẩn bị bản thảo và cùng chịu trách nhiệm về các nội dung của bản thảo; (c) Tuân thủ các biện pháp đảm bảo đạo đức nghiên cứu (ví dụ thỏa thuận đồng ý tham gia nghiên cứu).

Tác giả chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, công luận và những quy định liên quan của Việt Nam về các nội dung này.

### **HƯỚNG DẪN/YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI BÀI BÁO**

#### **BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (TỪ 5-7 TRANG)**

Định dạng bài báo nghiên cứu khoa học: Tên bài báo, Tác giả và địa chỉ, Tóm tắt (Tiếng Việt - Tiếng Anh), Đặt vấn đề, Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu, Bàn luận, Kết luận, Tài liệu tham khảo.

##### **1.1. Tên bài báo**

(Chữ in hoa, ngắn gọn, thể hiện được nội dung chính của bài báo, tránh từ viết tắt)

## **1.2. Tác giả và địa chỉ**

Viết đầy đủ họ tên của tác giả, không ghi học hàm, học vị, chức danh.

Dùng chỉ số trên (số thứ tự) sau mỗi tên tác giả để chú thích địa chỉ.

Đánh dấu người chịu trách nhiệm bằng dấu \*, cung cấp địa chỉ email.

Viết họ tên tác giả và địa chỉ công tác bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

*Cách ghi Email và địa chỉ công tác:*

+Tác giả A1, Tác giả B2 và Tác giả C3\*, thứ tự tác giả: Sắp xếp theo mức độ đóng góp từ nhiều đến ít, cách nhau bằng dấu phẩy. Tác giả đứng đầu tiên và tác giả liên hệ được mặc định là tác giả chính. (\*) Tác giả chịu trách nhiệm liên hệ.

+ 1. Cơ quan X, 2. Cơ quan Y, 3. Cơ quan Z. Trong trường hợp tất cả các tác giả cùng cơ quan thì không cần đánh số.

+ \*Email tác giả liên hệ. Ví dụ: \*Email: C3@gmail.com

## **1.3. Tóm tắt**

Phải nêu được tóm tắt tổng quan đối với vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu, phương pháp và đối tượng nghiên cứu, các kết quả chính và kết luận của công trình. Tất cả những thông tin và số liệu được nêu trong tóm tắt đều phải hiện diện trong thân bài chính. Phần tóm tắt, được trình bày trước bài viết chính, khoảng 300-350 từ, và bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Từ khoá thể hiện được vấn đề chính mà nghiên cứu đề cập đến, khoảng 3- 5 từ hoặc cụm từ. Tóm tắt tiếng Anh phải được dịch sát nghĩa với tóm tắt tiếng Việt tương ứng, đúng ngữ pháp và phù hợp với văn phong khoa học. Tóm tắt nghiên cứu tiếng Việt bao gồm các phần sau: Đặt vấn đề; Mục tiêu nghiên cứu; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Kết quả; Kết luận. Từ khoá. Tóm tắt nghiên cứu tiếng Anh (Abstract) bao gồm các phần sau: Background; Objectives; Materials and methods; Results; Conclusion; Keywords.

## **1.4. Nội dung (gồm 5 phần chính và tài liệu tham khảo)**

### **I. ĐẶT VẤN ĐỀ**

Phải nêu được tóm tắt tổng quan đối với vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu.

### **II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU**

Ngắn gọn song phải đủ thông tin để người đọc hiểu được quy trình nghiên cứu. Chỉ những quy trình mới, lần đầu thực hiện cần được mô tả chi tiết, trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo cho các quy trình nghiên cứu này. Phần này bao gồm 3 phần chính như sau:

- Đối tượng (nhóm đối tượng, tiêu chuẩn lựa chọn, tiêu chuẩn loại trừ).

- Phương pháp (bao gồm thiết kế nghiên cứu, cỡ mẫu và chọn mẫu, nội dung/chỉ số nghiên cứu, quy trình tiến hành nghiên cứu, phương pháp xử lý số liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu, nêu rõ Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học (IRB) đã phê duyệt đạo đức của nghiên cứu nếu vấn đề nghiên cứu đòi hỏi). Đối với các nghiên cứu lĩnh vực Dược, Xét nghiệm cần có mục hóa chất và thiết bị sử dụng trong nghiên cứu.

### **III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU**

Hình, bảng, và biểu đồ được trình bày trực tiếp trong phần này, bao gồm tiêu đề, phần nhận xét ngắn gọn bên dưới. Các hình, bảng, và biểu đồ đánh số liên tiếp bắt đầu từ số 1 theo thứ tự xuất hiện, trình bày rõ ràng với các phần nhận xét, chú thích ngắn gọn bên dưới. Không nên trình bày những bảng biểu, biểu đồ quá đơn giản nếu có thể

diễn tả bằng từ ngữ hoặc quá nhiều hàng và cột khó trình bày trong khuôn khổ kích cỡ trang của Tạp chí. Tổng số hình, bảng, biểu đồ tối thiểu là 3 và không nên quá 6 (đối với công trình nghiên cứu).

Phần kết quả được trình bày phù hợp với câu hỏi/mục tiêu đặt ra, có thể trình bày theo từng đề mục.

#### **IV. BÀN LUẬN**

Chỉ bàn luận và những lý giải liên quan đến kết quả thu được. Các phần của Kết quả nghiên cứu và Bàn luận tương ứng mục tiêu.

#### **V. KẾT LUẬN**

Viết ngắn gọn, nêu những phát hiện chính rút ra từ kết quả nghiên cứu, không nên liệt kê lại các kết quả của công trình nghiên cứu. Viết thành 1 đoạn văn từ 5-7 dòng, không gạch đầu dòng.

#### **TÀI LIỆU THAM KHẢO (nên từ 10 đến 15 tài liệu tham khảo).**

Theo hướng dẫn trình bày trong quy định trích dẫn trong bài báo.

#### **QUY ĐỊNH TRÍCH DẪN TRONG BÀI BÁO**

Các tài liệu tham khảo được trích dẫn trong bài báo là những nghiên cứu cập nhật trong vòng 5 năm.

- 1) Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo số, không theo tên tác giả và năm. Tài liệu được tập hợp và sắp xếp theo thứ tự trích dẫn trong bài báo.
- 2) Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, không cần tách rời các thứ tiếng.
- 3) Tài liệu tham khảo được trích dẫn đầy đủ trong bài báo theo số (ví dụ [1], [2],...) không theo tên tác giả và năm. Trường hợp bài báo có nhiều tác giả, nếu có từ 5 tên tác giả trở xuống thì phải liệt kê tất cả tác giả, nếu có từ 6 tác giả trở lên thì chỉ liệt kê 5 tác giả đầu, các tác giả còn lại ghi “và cộng sự” và “et al” ở tiếng Anh.
- 4) Họ viết trước tên, tên và tên đệm viết tắt đối với tên tác giả quốc tế. Ghi đầy đủ họ và tên đối với tên tác giả là người Việt. Tách các tên tác giả với nhau bằng dấu phẩy và dấu cách.

#### **ĐỊNH DẠNG BÀI BÁO**

1. Nội dung bài viết soạn thảo bằng tập tin Microsoft Word trên khổ giấy A4;

Page set up:

Page set up/paper/chọn: 19cm x 26,5cm

Page set up/layout: Header: 1.3cm/ Footer 1.3cm

Page set up/Margins: Top: 2cm/bottom: 2cm Left: 1.8 cm/ Right: 1.8 cm

2. Bảng mã Unicode; Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng đơn, canh đều

a) Tên đề tài nghiên cứu khoa học: Cỡ chữ 13, in hoa, đậm, đặt ở giữa;

b) Từ **TÓM TẮT** in đậm, canh trái, Paragraph before: 6pt; After: 6pt

Nội dung: dạng paragraph, chữ 11, in nghiêng. Các đề mục in đậm (gồm Đặt vấn đề, Mục tiêu nghiên cứu, Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Kết quả, Kết luận....)

Từ **ABSTRACT** in đậm, canh trái, paragraph before: 6pt; After: 6pt 6/6,

Nội dung: dạng paragraph, chữ 11, in nghiêng. Các đề mục in nghiêng, in đậm (gồm Background; Objectives; Materials and method; Results; Conclusion; Keywords).

c) Tiêu đề các phần: chữ in đậm, đánh số la mã thứ tự từ I đến V; cỡ chữ 13, in đậm canh trái; Giữa các tiêu đề lớn I, II, III là paragraph 6/0, single/ canh lề trái.

d) Giữa các tiêu đề nhỏ 1.1, 1.2, 1.3 là paragraph 3/0, single, thụt vào 1 table (1,27cm), (canh đều: paragraph/special/firstline/by1.27)

e) Nội dung toàn văn: single, chữ 12.

3. Bảng biểu: nội dung chữ 11, viết thường không in đậm tiêu đề. Tên bảng chữ 12 viết thường, không in nghiêng, canh lề trái.

Độ dài bảng kéo dài ngang toàn trang. (table tool/layout/autofit/ autofitwindow).


Lập lại tiêu đề bảng nếu nội dung nằm 2 trang.

Khoảng cách giữ bảng và tên bảng: before: 3 pt; After: 3 pt

4. Nội dung tài liệu tham khảo: cỡ chữ 11, canh đều;

5. Đánh số trang: đánh ở giữa trang, bên dưới của bài viết;

6. Trang đầu của bài viết phải có các phần như: tên bài viết, tên của tác giả (hay nhóm tác giả), nơi công tác, địa chỉ, số điện thoại và email của nhóm tác giả, thầy hướng dẫn (nếu có). Bài viết cần đánh dấu tác giả chịu trách nhiệm chính của bài viết.



# GUIDELINES OF ARTICLE SUBMISSION

(The rules of article submission have been applied for articles posted since March 3, 2023 by decision of 865/QĐ-DHYDCT has enacted the law of publishing Can Tho Journal of Medicine and Pharmacy periodically)

Can Tho Journal of Medicine and Pharmacy published will be divided into 3 sections:

- Scientific research papers are the result of valid research works carried out.
- A brief review of medicine, biology, pharmacy: used for education constantly in fields such as: medicine, biology, pharmacy; to systematize classic and modern knowledge.
- Information updates new knowledge of medicine, biology, pharmacy domestic and world.

## REQUIREMENTS ON MANUSCRIPT SUBMISSION

Research works are published in The Journal that haven't been published or announced in any other national or international journal.

The manuscript must conform with the rules, content and form of presentation of every kind of article. The articles contain improper or inappropriate content, infringe copyright will be rejected.

The author can use the available manuscript of The Journal to prepare the article.

The author fills in your information and signs your name in an affidavit of research ethics for manuscript and submit with manuscript.

The author submits the manuscript and is accompanied by a consent form of research ethics that was approved by the Council of Ethics in Biomedical Research (IRB).

Publishing fee receipt is sent with manuscript.

The author sends an article to The Journal website: <https://tapchi.ctump.edu.vn>.

## REQUIREMENTS ON RESEARCH ETHICS FOR MANUSCRIPT

Manuscript was accepted when the lead author committed the following contents: (a) Contents of manuscript haven't been published in any other journal in whole or partly; (b) All of author have contributed significantly to research process or preparing manuscript and being responsible for contents of manuscript; (c) Obeying measures to ensure research ethic (for example: agree to deal of joining research)

Author is responsible to the Editorial board, public opinion and relevant laws of Vietnam about the contents.

## INSTRUCTION/ DETAIL REQUIREMENT FOR EVERY TYPE OF ARTICLE

### 1. Scientific article (from 5-7 pages)

Scientific article format: name of scientific article, author and address, abstract (Vietnamese - English), Background; Materials and methods; Results; Discussion and Conclusion; References.

#### 1.1. Name of research

(upper-case letters, concise, present the main content of the article, avoid using acronym)

#### 1.2. Author and address

Writing full name of author, do not write academic title, degree, official status.

Using index (ordinal number) after every name of author to note address.

Marking the leader by using asterisk \*, and providing email addresses.



Writing the author's full name and address in English and Vietnamese.

The way of writing Email and address:

Author A1, Author B2, and Author C3\*, the order of author: sorted by the degree of contribution from greatest to least (separated by commas), the author in the first position and author contact defaults as the leader author. (\*) The author is responsible for contacting.

1. Agency X, 2 Agency Y, 3 Agency Z. In case, all of the authors have the same agency, there is no numbering.

\*Email of author contact. For example: \*Email: C3@gmail.com

### **1.3. Abstract**

Summarizing the overview of research problems, the main result and conclusion of research. All of the information and statistics referred to in the abstract have to be presented in the main body part. Abstract is present above the main body, about 300-350 words, and in English and Vietnamese. Key words show the main problem that the research referred to, about 3-5 words or phrases. English abstract has to be translated literally with corresponding Vietnamese abstract, correct grammar, suitable with writing style of science.

Vietnamese abstract consists of following parts: Đặt vấn đề; Mục tiêu nghiên cứu; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Kết quả, Kết luận. Từ khóa.

English abstract consists of following parts: Background; Objectives; Materials and methods; Results; Conclusion; Keywords.

### **1.4. Content (comprise 5 main parts and references)**

#### **I. BACKGROUND**

Shall indicate a brief overview of background and objectives.

#### **II. OBJECTIVES AND MATERIALS**

It should be concise, but full information for readers to understand the procedure of research. Just new procedures carried out the first time need to be described detailly.

Objectives (group of objectives, selection criterias, exclusion criterias).

Measure (include research design, sample-size, select samples, content/research index, procedure, measure of processes data, time and research site, explicitly states Council of Ethics in Biomedical Research (IRB) approved research ethics if background required). For research in Pharmacy, the Testing field shall have an item of chemistry and laboratory equipment used in the research.

#### **III. RESULTS**

Images, tables, charts demonstrated straightforwardly in this part, including title and short comment below. Those are constantly numbered from 1 in order of appearance, the comment part must be presented clearly, captioning briefly below. You should not present a simple chart, diagram or many rows, columns which are hard to present on the page size of a magazine if you can express it with words. Total number of images, tables, charts at least 3 and no more than 6 (for research work)

#### **IV. DISCUSSION**

Just discussion and explanation related to the result. Parts of Result and Discussion correspond to Objectives.

#### **V. CONCLUSION**